

## ข้อตกลงความร่วมมือ

### การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน

กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากจน ผู้อ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการอำนวยความสะดวกและความเป็นธรรมแก่สังคม ประกอบกับมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกหลอกลวง และถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกยุติธรรมแก่บุคคลในกลุ่มดังกล่าว

ดังนั้น หน่วยงานภายในสังกัด กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้เห็นชอบประโยชน์ในการความร่วมมือกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนดังกล่าว เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรม

ในการนี้ ทุกภาคส่วนข้างต้นจึงตกลงที่จะให้ความร่วมมือ ซึ่งกันและกัน ดังนี้

ข้อ ๑, ให้ความร่วมมือระหว่างกันและสนับสนุนงานซึ่งกันและกันในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก เยาวชน พยาน เหยื่ออาชญากรรม ผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องโทษ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาขอรับความช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ หรือปฏิบัติเพิ่มเติมตามที่เห็นดำเนินการได้ คือ

#### ๑. กรมราชทัณฑ์

ก. ช่วยเหลือ ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนของหน่วยอื่นที่ร่วมมือกันในข้อตกลง ในการเข้าพบผู้ต้องขัง ทั้งนี้ผู้แทนต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานจากหน่วยงาน และแจ้งความประสงค์หรือเหตุผลที่จะเข้าพบผู้ต้องขังต่อเจ้าพนักงานและให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงตลอดถึงการให้ข้อมูล หลักเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ของผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

#### ๒. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

- ก. ให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางบริการร่วมกับประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
- ข. จัดบุคลากรของหน่วยงานและรับบุคลากรของหน่วยเครือข่ายที่ร่วมลงนาม เข้าร่วมปฏิบัติงานในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปตามข้อตกลงในความร่วมมือ
- ค. ให้ความช่วยเหลือ รักษาประโยชน์ พิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนาและสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามที่หน่วยงานร่วมลงนามในข้อตกลงขอความร่วมมือ

**๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ**

ก. ให้การสนับสนุนบุคลากรของหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม เช่น การคุ้มครองพยาน การชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี เป็นต้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงในความร่วมมือ

ข. ให้ความช่วยเหลือ ป้องกันปราบปราม และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ความปลอดภัย โดยดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง รวมทั้งป้องกันปราบปรามการทุจริต องค์การอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งคดีที่หน่วยงานอื่นในข้อตกลงขอความร่วมมือ

**๔ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

ก. ให้การสนับสนุนจัดส่งบุคลากรของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องยาเสพติด ให้เป็นไปตามข้อตกลงในความร่วมมือ

ข. ดำเนินการรับเรื่องต่อจากหน่วยอื่นที่ให้ข้อตกลงความร่วมมือขอความร่วมมือ โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด

**๕ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์**

ก. ให้การสนับสนุนแพทย์นิติเวชและพยาธิแพทย์ในการตรวจร่างกายผู้เสียหาย รวมถึงการจัดทำรายงานการตรวจร่างกายเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย และเพื่อใช้ประกอบสำนวนในคดี

ข. ให้การสนับสนุนจิตแพทย์และนักจิตวิทยาในการวิเคราะห์และบำบัดรักษาสภาวะจิตของผู้เสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ค. ให้การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน รวมถึงสถานที่เกิดเหตุ โดยใช้หลักฐานทางนิติศาสตร์ เพื่อนำมาซึ่งหลักฐานที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือในระบบมาตรฐานสากล เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

**๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ**

ก. ให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย ดำเนินการและประสานงาน รวมทั้งการกำกับดูแล อำนาจความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนดำเนินการให้พยานผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาได้ร้องการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยา และได้รับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

ข. ให้การสนับสนุนจัดส่งบุคลากรของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน ให้เป็นไปตามข้อตกลงในความร่วมมือ

**๗ มูลนิธิปัญหาทางสากลเพื่อเด็กและสตรี**

ก. ให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องดำเนินเรื่องความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการและประสานงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลือหรือมาร้องทุกข์ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล

ข. ให้การสนับสนุนจัดส่งบุคลากรของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน ให้เป็นไปตามข้อตกลงในความร่วมมือ

ข้อ ๒. ทุกหน่วยงานจะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและข้อตกลง  
รวมทั้งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์  
สูงสุดในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลือหรือ  
บาร้องทุกข์ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล

ให้ใช้ข้อตกลงฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป  
ข้อตกลงนี้ทำไว้ เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548



(นางปวีณา หงสกุล)

มูลนิธิปวีณา ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี



กรมราชทัณฑ์

*(Signature)*

(นายณัฏฐ์ จิตสว่าง)  
อธิบดีกรมราชทัณฑ์



*(Signature)*

(นายวันชัย รุจนวงศ์)

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน



(พล.ต.อ. สมบัติ อมรวิวัฒน์)  
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ



*(Signature)*

(นายภิญโญ ทองชัย)  
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

ปฏิบัติราชการแทน เลข ๑๒๓๔ ป.ป.ส.



*(Signature)*  
(พันตำรวจเอกธาดา ตั้งศรีสุข)

ผู้อำนวยการสำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์



กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

*(Signature)*

(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ